



ที่ 125/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ จังหวัดฮิโรชิมะ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วย นางสาวสุดาพร วรพล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฟูกูโอกะ และนางสาวพรรณณี สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮิโรชิมะ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ณ โรงแรม Zurich Toho 2001 จังหวัดฮิโรชิมะ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น ในจังหวัดฮิโรชิมะที่ขยายธุรกิจและการลงทุนไปในประเทศไทย รวมทั้งมีผู้ฝึกงานชาวไทยที่ปฏิบัติงาน อยู่ในบริษัทญี่ปุ่นที่จังหวัดฮิโรชิมะ เข้าร่วมงานฯ

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการจัดงานลอยกระทงของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ขึ้นอีกครั้งภายหลังได้ชะลอการจัดงานฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับขอบคุณ สมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ที่ได้รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งมาเป็นเวลากว่า 24 ปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างจังหวัดฮิโรชิมะกับประเทศไทย ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม อาทิ การสอนภาษาไทยและการทำอาหารไทย รวมทั้งช่วยเหลือความเป็นอยู่ของผู้ฝึกงานชาวไทยและชุมชนไทย ในจังหวัดฮิโรชิมะ ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินอุดหนุนจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 50,000.- บาท แก่สมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ในฐานะที่มีบทบาทสนับสนุนภารกิจด้านกงสุล และการดูแล คนไทยในจังหวัดฮิโรชิมะเป็นอย่างดี โดยมีนาย NISHIKAWA Masahiro ประธานสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย และประธานกิตติมศักดิ์บริษัท Nishikawa Rubber เป็นผู้รับมอบ

งานลอยกระทง ประจำปี 2566 ของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย เป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน โดยมีอาหารไทย การแสดงทางวัฒนธรรมไทยโดยตัวแทนผู้ฝึกงานชาวไทยที่เข้าร่วมงานฯ การรำวงและ ลอยกระทง รวมทั้งกิจกรรมจับฉลาก ซึ่งผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ได้ร่วมกันสนับสนุนของรางวัลต่าง ๆ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากสายการบินไทยเวียตเจ็ท ซึ่งได้มอบรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน เส้นทางฟูกูโอกะ - กรุงเทพฯ จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่ผู้โชคดีในงานฯ ด้วย

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

* * * * *

7 พฤศจิกายน 2566





